

Gia Lai lan tỏa mô hình HAY, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

NGUYỄN VĂN HÂN

Trưởng Chính trị tỉnh Bình Dương

Tỉnh ủy Gia Lai luôn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy Gia Lai xác định 4 nội dung trọng tâm, đột phá, đó là: 1) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI). 2) Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ, củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe dân, thực hiện nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 3) Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham

nhũng, lãng phí, tiêu cực; trọng tâm là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nôi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 4) Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở 4 nội dung trọng tâm, đột phá nêu trên, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp cụ thể để chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt, giải quyết những vấn đề còn bức xúc, nôi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đi vào thực chất, mang ý nghĩa thiết thực trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầy đủ theo các bước về nội dung toàn khóa và các chuyên đề hằng năm; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh sát thực tiễn, thực chất, đứng tiền độ.

Lan tỏa nhiều cách làm hay, sáng tạo

Những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được nhân rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Điển hình như tại thành phố Pleiku, theo Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuần, cấp thành phố xây dựng được trên 50 mô hình, phong trào, cuộc vận động; cấp cơ sở có 150 mô hình, phong trào, cuộc vận động và được nhân rộng ra đạt gần 800 mô hình, phong trào, cuộc vận động, câu lạc bộ... gắn với học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình hay xuất hiện ở các địa phương như: Huyện Krông Pa với mô hình “Tiếng kèn an ninh” của các thôn, buôn thuộc xã Chư Gu, Chư Drăng; huyện Chư Păh với mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” và “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; huyện Ia Grai với mô hình “Nuôi cá lồng bè” ở xã Ia Tô; huyện Kông Chro với mô hình “Nuôi dê cải tạo vườn tạp, nuôi dê xoay vòng của hội viên, nông dân”; huyện Phú Thiện với các mô hình “Cánh đồng một giống đối với cây lúa”, “di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn”; huyện Mang Yang với các mô hình “Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế bằng cách vắn công, đổi công”, “Gây quỹ cho các hộ vay vốn trong

những lúc khó khăn”; thị xã Ayun Pa với mô hình “Cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ”, “Mỗi ngày tiết kiệm một ngàn đồng để giúp đỡ hộ nghèo”; Bộ đội Biên phòng tỉnh với các mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Cây lúa nước trên núi”; Binh đoàn 15 xây dựng và nhân rộng hiệu quả mô hình “Làng công nhân nơi biên giới”, “Cây lúa xen canh, hũ gạo gắn kết”, “Vườn cây Binh đoàn”...

Cùng với đó, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, triển khai rộng rãi các phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cụ thể hóa các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy Quân sự tỉnh với các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm kinh tế giỏi”. Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”..., đã và đang đẩy lên phong trào thi đua sôi nổi trên khắp các buôn làng với nhiều cách làm sáng tạo, thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo và triển khai công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức in, phát hành 5.000 cuốn “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới từng chi bộ, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”, 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; xuất bản 4 cuốn sách “*Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác*” giới thiệu, biểu dương 321 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, xuất sắc với số lượng phát hành 8.000 cuốn. Báo Gia Lai đăng trên 600 tin, bài trong chuyên mục “*Học tập và làm theo gương Bác*”; lồng ghép trong các chuyên mục “*Dân vận khéo*”, “*Chuyện thường ngày*”, “*Gương người tốt - việc tốt*”. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng trên 450 tin, bài, phóng sự, gương người tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng bộ như: Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành ủy Pleiku, các huyện ủy Chư Sê, Đăk Đoa, Kbang, Chư Prông... tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu theo chủ đề tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ cấp huyện vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Quý, Tỉnh ủy

viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai, những chủ trương, quyết sách sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong học và làm theo Bác đã khiến những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dần được tháo gỡ. Sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng của người dân vào cấp ủy, chính quyền và những giải pháp thiết thực, cụ thể, linh hoạt trên từng vấn đề đã giúp Gia Lai chinh phục những thử thách của năm 2021 với nhiều thành quả vượt quá sự mong đợi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 là 9,03%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Đó cũng chính là tiền đề để năm 2022 Gia Lai tiếp tục chủ động, tự tin bứt phá trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội dù dự báo tình hình khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể kết thúc sớm như mong đợi.

Một số hạn chế cần khắc phục

Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch và xác định, lựa chọn nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số cấp ủy còn hình thức, chưa sát với thực tế. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa chưa thường xuyên, còn lúng túng. Nội dung sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chưa có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Thứ hai, một số cấp ủy chỉ đạo chưa sát, thiếu quyết liệt trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; còn hạn chế trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng các mô hình, điển hình ở cơ sở.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về nêu gương, Quy định số 1614-QĐ/TU ngày 3-9-2019 của Tỉnh ủy về trách

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp chưa thực sự thường xuyên, liên tục.

Giải pháp tạo chuyển biến thực chất, hiệu quả

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, BTV Tỉnh ủy Gia Lai cần lãnh đạo tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ tỉnh và mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Quy định số 1614-QĐ/TU ngày 3-9-2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những giải pháp cụ thể, có lộ trình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những nội dung quan trọng, nhiệm vụ đột phá được xác định trong chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền, nhất là những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả.

Ba là, đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Thực hiện tốt phương châm “xây” đi đôi với “chống”; phát hiện, tuyên

truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, công khai kết quả xử lý những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân, tập thể nếu có để chấn chỉnh, làm gương.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên, tổ chức có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Năm là, chú trọng công tác rà soát, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung, cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đang thực hiện; đồng thời kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo thêm niềm tin, sức bật mới, là động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 □